



ที่ ศธ 04236/ว 4914

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
410/1 ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมืองฉ. 24000

14 กันยายน 2558

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 10 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน 40 อัตรา โดยรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 สอบข้อเขียน ภาค ก ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ภาค ข ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปและประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีนโยบายดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพิจารณาแล้ว
เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
จากบุคคลภายนอก จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการ
สอบแข่งขันฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ <http://www.spm6.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพพร พิพิธจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. 0-3851-1363 ต่อ 1

โทรสาร โทร. 0-3851-1363 ต่อ 1



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558

ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นั้น

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตในการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการ
แสวงหาผลประโยชน์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จึงได้กำหนดนโยบายและ
มาตรการในการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ
เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในการ
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดและตามนโยบาย แนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่มีการละเว้น
2. ห้ามมิให้ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ทุกคนกระทำการใดๆ อันแสดงเจตนาหรือสื่อเจตนาในการกวาดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระทำการอื่นใด
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ อย่างเด็ดขาด
3. ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ทุกคน วางตัวเป็นกลางและ
ช่วยทางราชการสอดส่องดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีพฤติกรรมที่โปร่งใส
4. ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ในการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มาตรการดังกล่าว
บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ

5. ขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคน อย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไปติดต่อ โดยอ้างหรือแอบอ้างว่าจะช่วยให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองจากผู้สมัคร หากผู้สมัครทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

- 1) ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
โทรศัพท์ 081 - 455 4691
- 2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
โทรศัพท์ 081 - 842 1067
- 3) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
โทรศัพท์ 087 - 010 1727
- 4) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 086 - 840 5174

เพื่อจะได้หาทางป้องกันและแก้ไขหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจะทำให้การดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

(นายนพพร พิพิธจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6